

	MATICHON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source :	กรุงเทพธุรกิจ	60391498
Date : 14 พ.ย. 2560	Page : 6	No :

ผลิตไฟรุฟที่อบเกิน 1 เมกต้องจ่ายเพิ่ม

1 สตางค์ต่อหน่วย เข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 6

กรุงเทพธุรกิจ ● “กกพ.” ยันโซลาร์รูฟท็อปเสรี ที่ติดตั้งเกิน 1 เมกะวัตต์ จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ 1 สตางค์ต่อหน่วย คาดปี 2562 กองทุนฯ มีเงินไหลเข้าเพิ่มตามยอดจ่ายไฟเข้าสู่ระบบของโรงไฟฟ้าใหม่ หวั่นโรงไฟฟ้าในอนาคตมีขนาดเล็กลง จตุรรายได้กองทุนฯ นายพรเทพ ธีบุญวงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป)แบบเสรี ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการของภาครัฐ หากผู้เข้าร่วมโครงการยื่นผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 1 เมกะวัตต์ขึ้นไป จะต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) และจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจำนวน 1 สตางค์ต่อหน่วยตามประเภทเชื้อเพลิงที่ผลิตจากพลังงาน

หมุนเวียน ซึ่งจะส่งเข้ากองทุนประเภท ค สำหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินน้อย ควรบริหารจัดการอย่างจำกัด โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100 ล้านกิโลวัตต์ ชั่วโมงต่อปี และมีรายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี ส่วนผู้ร่วมโครงการที่ยื่นผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ จะต้องดำเนินการจดแจ้งต่อ กกพ. เท่านั้น และไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน เพราะไม่เข้าข่ายผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า “กกพ. ยืนยันนโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐ สำหรับโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี ที่คาดว่า จะเปิดโครงการล็อตแรก 300 เมกะวัตต์ ซึ่งส่วนนี้ไม่ว่าผู้ร่วมโครงการจะขายไฟฟ้า ส่วนเกินเข้าระบบก็เมกะวัตต์ก็ตาม แต่หากยื่นติดตั้ง 1 เมกะวัตต์ขึ้นไปจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน ซึ่งส่วนใหญ่ น่าจะเป็นกลุ่มโรงงาน หรืออาคารขนาดใหญ่ ที่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน เพราะบ้านอยู่อาศัยไม่น่าจะติดตั้งเกิน 1 เมกะวัตต์” นายพรเทพ กล่าว ส่วนแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ในอนาคตที่อาจเปลี่ยนไป โดยโรงไฟฟ้า

ขนาดเล็กจะเกิดได้ง่ายกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ตามกระแสเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน หรือ Disruptive Technology ที่ช่วยให้ต้นทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนถูกลง และลดการต่อต้านจากชุมชน อาจส่งผลให้การจับเก็บเงินส่งเข้ากองทุนฯ ลดลง

กกพ.รับว่า กรณีนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป และหากเห็นว่ารายได้ของกองทุนฯ มีแนวโน้มลดลง ก็สามารถพิจารณาปรับอัตราการเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนฯ ให้มีความเหมาะสมได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐ

ปัจจุบันการเก็บเงินเข้ากองทุนฯ จะจัดเก็บตามประเภทเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้า แบ่งเป็นเชื้อเพลิงถ่านหินลิกไนต์จัดเก็บ 2 สตางค์ ต่อหน่วยเชื้อเพลิงน้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติจัดเก็บ 1.5 สตางค์ต่อหน่วยและเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนทุกชนิด จัดเก็บ 1 สตางค์ต่อหน่วย

น.ส.นฤภัทร อมรโสมจิต เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่ กกพ. ได้อนุมัติกรอบจัดสรรเงินกองทุนฯ ปี 2561 สำหรับดำเนินโครงการชุมชนต่างๆ อยู่ที่ 3,046 ล้านบาท คาดว่า จะอนุมัติโครงการได้เสร็จสิ้นทั้งหมดภายในเดือน พ.ย. นี้ ซึ่งการจัดสรรเงินครั้งนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่จัดสรรเงินกองทุนฯ อยู่ที่ 2,422 ล้านบาท เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มขึ้น และมีบางโครงการที่ใช้เงินไม่หมด

“ในแต่ละปีกองทุนฯ จะมีเงินไหลเข้าประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มในปี 2562 คาดว่าจะมีเงินไหลเข้ากองทุนฯ เพิ่มขึ้นตามจำนวนโรงไฟฟ้าที่จะ COD เพิ่มขึ้น และโครงการที่รัฐเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม เช่น เอสพีพี ไฮบริดเฟิร์ม, วีเอสพีพี เซมิ-เฟิร์ม และโซลาร์รูฟท็อปเสรี เป็นต้น”

สำหรับในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554-2560) กกพ. ได้จัดสรรเงินเพื่อดำเนินโครงการชุมชนต่างๆ กว่า 34,500 โครงการ รวมเป็นเงินกว่า 13,000 ล้านบาท